

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và năm 2015; Quy chế hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021; Chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2020;

Căn cứ Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 số 01/QC-HĐND-UBND-UBMTTQ ngày 10/11/2016; Thường trực HĐND huyện báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 của HĐND huyện như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

1. Việc triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐND và đại biểu HĐND huyện theo quy định pháp luật:

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 của HĐND huyện tại Kỳ họp thứ Mười lăm về Chương trình hoạt động năm 2020 của HĐND huyện, ngay từ ngày 30/12/2019 Thường trực HĐND huyện đã chủ động ban hành Kế hoạch số 31/KH-HĐND, để triển khai nhiệm vụ công tác chủ yếu của Thường trực, 2 Ban, Bộ phận chuyên trách và 5 Tổ đại biểu HĐND huyện. Trên cơ sở đó, Thường trực và 2 Ban đã xây dựng và ban hành kế hoạch công tác và chương trình công tác giám sát theo đúng nghị quyết của HĐND huyện. Sáu tháng đầu năm 2020, Thường trực và 2 Ban HĐND huyện làm tốt vai trò kiểm tra, giám sát, đôn đốc UBND, các cơ quan chuyên môn của huyện và các đơn vị đóng trên địa bàn trong việc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND huyện và chấp hành pháp luật trong thực thi nhiệm vụ.

Thường trực, 2 Ban, bộ phận chuyên trách, 5 Tổ và phần lớn các vị đại biểu HĐND huyện đã tăng cường trách nhiệm, tâm huyết trong việc giữ mối quan hệ gần bó để nắm bắt, phản ánh và giám sát việc giải quyết các tâm tư, nguyện vọng và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cử tri.

Trong quá trình hoạt động, Thường trực HĐND huyện luôn đảm bảo được sự điều hòa, phối hợp hoạt động với các Ban HĐND, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện theo chương trình, kế hoạch đề ra; phân công 02 Ban HĐND huyện tăng

cường giám sát, thẩm tra các báo cáo, đề án, dự án,..của UBND huyện, Thường trực HĐND huyện trình kỳ họp HĐND huyện.

Sáu tháng đầu năm, do tình hình dịch Covid-19 không thể tổ chức hội họp đông người theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nên Thường trực HĐND huyện chỉ tổ chức 03 phiên họp hàng tháng, 2 Ban HĐND huyện tổ chức 4 Hội nghị hàng quý và sơ kết 6 tháng đầu năm; Thường trực duy trì đều đặn việc hội ý đầu tuần ngay sau Lễ chào cờ với Bộ phận chuyên trách HĐND huyện.

2. Về kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND huyện:

Bên cạnh việc tăng cường công tác giám sát thường xuyên của Bộ phận chuyên trách HĐND huyện thông qua giám sát các văn bản do UBND huyện gửi đến và giám sát trong các phiên họp Thường trực, hội nghị của 2 Ban; Thường trực phân công và đôn đốc hai Ban HĐND huyện giám sát việc UBND huyện và các cơ quan chức năng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, của Thường trực và 02 Ban. Thường trực, 02 Ban của HĐND huyện thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, giám sát và tham gia cùng UBND huyện và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trong việc tiếp và đối thoại với công dân, thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận của chính quyền.

Hai Ban HĐND huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện, kiến nghị của Ban, của cử tri trong lĩnh vực được phân công; Theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại 07 Hội nghị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc trước Kỳ họp thứ Mười lăm (kỳ họp thường lệ cuối năm 2019) của HĐND huyện.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của bà Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngay Hội nghị tiếp xúc với cử tri huyện Côn Đảo sau Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV vào ngày 30/11/2019, Thường trực HĐND huyện đã thu thập toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan tới việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân Trần Thanh Tâm - khu dân cư số 9. HĐND huyện đã thành lập Đoàn giám sát chuyên đề làm việc với UBND huyện, các cơ quan chức năng liên quan và sau đó tiếp tục làm việc với gia đình ông Trần Thanh Tâm. Đoàn giám sát của HĐND huyện đã có văn bản báo cáo kết quả giám sát cho Thường trực Huyện ủy, Thường trực Tỉnh ủy và cá nhân bà Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đồng thời thông báo kết quả giám sát tới gia đình công dân Trần Thanh Tâm theo quy định.

Theo chương trình công tác tại Kế hoạch số 30/KH-HĐND ngày 30/12/2019, Ban Kinh tế - Xã hội dự kiến trong tháng 4 năm 2020 sẽ tổ chức giám sát về công tác bảo vệ môi trường, quản lý nguồn nước ngọt và xử lý rác thải trên địa bàn huyện. Tuy nhiên nội dung này đã được Đoàn giám sát do Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập (*đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì*) về việc triển khai, tổ

chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 18/7/2016 của Huyện ủy về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng tài nguyên nguồn nước ngọt trên địa bàn huyện Côn Đảo nên không tổ chức giám sát nội dung này như kế hoạch đề ra mà chỉ tham gia làm thành viên Đoàn giám sát.

Ngoài ra trong tháng 4 năm 2020, Ban Pháp chế đã xây dựng kế hoạch và dự kiến tổ chức giám sát về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn huyện. Tuy nhiên trong thời điểm này huyện đang triển khai các biện pháp cách giãn xã hội để phòng tránh dịch bệnh CoVid-19 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nên Ban Pháp chế dời nội dung giám sát này qua sau Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 thực hiện.

3. Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo:

Thường trực HĐND huyện luôn đảm bảo tham gia tiếp công dân thường xuyên và tiếp công dân định kỳ vào các ngày thứ Năm hàng tuần tại Phòng Tiếp công dân của huyện; phân công Ban Pháp chế thường xuyên theo dõi, đôn đốc công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định, nhất là các hồ sơ còn tồn đọng trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và giám sát UBND huyện trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri về những vấn đề có liên quan trong lĩnh vực quản lý nhà, đất. Trong 6 tháng đầu năm 2020, HĐND huyện nhận được 02 đơn thư tố cáo của người dân gửi đến (của bà Nguyễn Thị Việt Xuân – thường trú Quận 1, TP.HCM và của ông Trần Thanh Tâm – thường trú tại khu dân cư số 9 huyện Côn Đảo), do nội dung trong các đơn này không thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐND huyện nên Thường trực HĐND huyện chỉ đạo Ban Pháp chế theo dõi kết quả giải quyết của cơ quan chức năng liên quan liên quan theo luật định.

4. Công tác chuẩn bị tổ chức các kỳ họp của HĐND huyện:

a. Tổ chức thành công Kỳ họp thứ Mười sáu (kỳ họp chuyên đề) của HĐND huyện vào ngày 24/02/2020: Kỳ họp HĐND huyện đã xem xét, thảo luận, quyết nghị thông qua 04 nghị quyết, gồm: Nghị quyết về việc thông qua Đồ án thiết kế đô thị khu dân cư dịch vụ đô thị hiện hữu thuộc trung tâm Côn Sơn - huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Nghị quyết về việc thông qua Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị dịch vụ phía Tây Bắc hồ Quang Trung I và phía Tây hồ An Hải - thuộc khu Trung tâm Côn Sơn - huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Nghị quyết về việc thông qua Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư dịch vụ đô thị Bến Đầm - huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Nghị quyết về bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020.

b. Tổ chức thành công Kỳ họp thứ Mười bảy (kỳ họp chuyên đề) của HĐND huyện vào ngày 22/6/2020: Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tiến hành Kỳ họp và xem xét, thảo luận, quyết nghị thông qua 07 nghị quyết, gồm: Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Hệ thống điện mặt trời cho các trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Côn Đảo; Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống

hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng, phân lô cấm mốc lô K; Nghị quyết về bãi bỏ Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Tư pháp; Nghị quyết về thành lập Phòng Lao động – Thương binh - Xã hội và Y tế huyện Côn Đảo; Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

5. Một số hoạt động khác của Thường trực và bộ phận chuyên trách HĐND huyện:

Ngoài những hoạt động trên, Thường trực và bộ phận chuyên trách HĐND huyện còn thực hiện một số hoạt động theo quy định của pháp luật và hoạt động chuyên môn khác, cụ thể như sau:

- Điều hòa hoạt động và phân công cho 2 Ban HĐND huyện về công tác thẩm tra, tham gia chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Mười sáu, Mười bảy (kỳ họp chuyên đề) và Kỳ họp thứ Mười tám (kỳ họp thường lệ giữa năm 2020) của HĐND huyện; chủ trì phối hợp với UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị liên tịch bàn bạc, quyết định việc chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ Mười tám (kỳ họp thường lệ giữa năm 2020) của HĐND huyện.

- Tham dự 02 Hội nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc trực tuyến với cử tri huyện Côn Đảo trước và sau kỳ họp thứ Chín – Quốc hội khóa XIV; phối hợp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, UBND huyện tổ chức 7 hội nghị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri trước Kỳ họp thứ Mười tám (kỳ họp thường lệ giữa năm 2020) của HĐND huyện.

- Tổ chức đón tiếp, làm việc, giao lưu với 02 Đoàn HĐND các tỉnh, huyện bạn đến Côn Đảo.

- Thực hiện tốt các hoạt động theo Quy chế hoạt động của HĐND huyện và Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện.

- Thực hiện các công tác khác, tham dự các cuộc hội họp, làm việc, kiểm tra, khảo sát, học tập theo chức năng, thẩm quyền và yêu cầu thực tế của địa phương.

Sáu tháng đầu năm 2020, HĐND huyện đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình công tác đã đề ra. Công tác triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết kỳ họp được quan tâm kiểm tra, giám sát thường xuyên; công tác chuẩn bị cho 03 Kỳ họp thứ Mười sáu, Mười bảy và Mười tám của HĐND huyện được thực hiện đúng quy định; công tác theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện thường xuyên; Thường trực và bộ phận chuyên trách chủ động chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện. Việc phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND huyện với UBND,

Ban Thường trực UBMTTQVN huyện và các cơ quan chuyên môn tiếp tục được duy trì theo đúng quy chế.

II. Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020:

- Tiếp tục triển khai thực hiện các quy chế làm việc của HĐND, Thường trực HĐND, 2 Ban, 5 Tổ đại biểu, Bộ phận chuyên trách và theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương;

- Rà soát để tiếp tục hoàn thành các nội dung công tác, hoạt động năm 2020 theo kế hoạch đề ra, kịp thời bổ sung các nội dung giám sát, chất vấn giữa hai kỳ họp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện theo luật định;

- Làm tốt công tác chuẩn bị, tập trung cải tiến nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các kỳ họp của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

- Bộ phận chuyên trách của HĐND huyện tham dự các hoạt động giám sát, chất vấn, tiếp xúc cử tri theo chuyên đề và các hội nghị giao ban, các lớp tập huấn,... do Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tổ chức nhằm học tập, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ (*nếu có*). Tiếp tục làm tốt công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Thường trực HĐND huyện tham dự kỳ họp thường lệ giữa và cuối năm của HĐND tỉnh.

- Thường trực và 2 Ban của HĐND huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát theo chương trình công tác giám sát năm 2020 đã được HĐND huyện thông qua. Tiếp tục thực hiện việc chất vấn, giám sát giữa hai kỳ họp thông qua việc giải trình tại các phiên họp Thường trực HĐND và Hội nghị hàng quý của hai Ban./.

Nơi nhận

- TTr. HĐND tỉnh, UBND tỉnh (b/c);
- TTr. Huyện ủy (b/c);
- UBND, BTr UBMTTQVN huyện;
- Các Ban và các đại biểu HĐND huyện;
- Văn phòng huyện (theo dõi);
- Lưu: VT+ TH.

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Minh Nhật